



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ให้ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมีมอบให้ อ.ก.พ.กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกำหนด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ได้ประชุมพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แล้ว มีมติคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางสาวสมนึก สุวรรณภูเต	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๔๑๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย- อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงาน
กำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ภายใน ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
ต้องขอรับการคัดเลือก(ซีตัว)ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงาน ให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วัน
ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 9๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๓

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ



“พอเพียง ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ”



มติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ		
๑	นางสาวสมนึก สุวรรณภูเต	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๕๓๘๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วย- อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุและ ฉุกเฉิน)	๑๕๔๑๑	เพื่อเลื่อนระดับ
<u>ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน</u>		๑. การพยาบาลผู้ป่วยภาวะเลือดออกจากหลอดเลือดดำโป่งพองบริเวณหลอดเลือดอาหาร สัดส่วน ๑๐๐%						
		๒. การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สัดส่วน ๑๐๐%						
<u>ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน</u>		EMS member club ฉับไว ทันใจโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง						

Handwritten signature